

เดือนภัย... 'ไฟป่า'

เผาหญ้าล่ากระต่าย ลามทุ่ง2ตำบล

เข้าไปตั้งเครื่องช่วยป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้ไม่ทันครบเดือนดี สำหรับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ก็เกิดเหตุไฟไหม้จากการเผาหญ้า เพื่อไล่ล่ากระต่ายเพียงไม่กี่ตัว ลูกหลานข้ามอำเภอ สร้างความเดือดร้อนปั่นป่วนใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นไปทั่ว

เรื่องนี้เกิดขึ้นล่าสุด สดๆ ร้อนๆ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาก โดย **นางอำนวยการพร ชลดำรงศิลป์** ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการควบคุมป่าไม้ กรมป่าไม้ กล่าวระหว่างตรวจราชการอยู่ที่ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยไฟป่าในพื้นที่ว่าพบเหตุกลุ่มควันไฟในพื้นที่บ้านเข้าอ่าวเมียน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ทุ่งหญ้ากินบริเวณกว้าง จึงช่วยกันดับได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากลมพัดแรง และไฟไหม้ลามขึ้นไปบนภูเขา ลามเข้าไปในพื้นที่ ต.พิชัย ที่ติดกับ อ.แม่เมาะ ที่ปกติมักจะมีปัญหาเรื่องอากาศอยู่แล้ว โดยพื้นที่ ต.พิชัย ที่ไฟไหม้ลามเข้าไปนี้เป็นภูเขา และ



ไฟกำลังลามขึ้นภูเขา



แรมวัดักกระต่าย



เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟ

ติดกับบริเวณที่เป็นเหวลึก เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ โดยล่าสุด ช่วงบ่ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ยังไม่สามารถดับไฟได้

นางอำนวยการพรกล่าวว่า สำหรับในบริเวณที่เกิดเหตุจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟไว้ได้นั้น พบว่ามีแรมวัดักกระต่ายอยู่ถึง 10 อันด้วยกัน คาดว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการที่จะดักกระต่ายที่พบว่าอาศัยอยู่ตามโพรงไม้ในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมาก จึงจุดไฟเผาหญ้า เพื่อไล่ให้กระต่ายออกมาติดแรม ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่คิดค่อนข้างสั้นมาก เพราะผลที่เกิดจากการเผาหญ้าล่ากระต่ายครั้งนี้ลูกหลานข้ามตำบล ซึ่งต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ รวมทั้งชาวบ้านจิตอาสาที่ระดมกำลังมาช่วยกันดับไฟมากประมาณ 100 คนทีเดียว

“เนื่องจากเป็นไฟที่สามอยู่ในทุ่งหญ้า และบริเวณที่ไฟลุกไหม้ก็อยู่บนที่สูง ไม่สามารถใช้น้ำดับได้ วิธีการดับไฟป่าที่ต้องทำในบริเวณนี้คือ ใช้ด้ามตบ ตบให้ไฟดับและใช้คราด คราดดินเข้าช่วย วิธีการดังกล่าวต้องอาศัยทักษะและความชำนาญระดับหนึ่ง ซึ่งหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายดับไฟป่าของกรมป่าไม้

จะได้รับการฝึกฝนทักษะด้านนี้อย่างดี” นางอำนวยการพรกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการควบคุมป่าไม้กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องช่วยการป้องกันและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ได้นั้น จะต้องเป็นพื้นที่ที่ประเมินแล้วว่าปลอดภัยสูง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มาก แต่พื้นที่ที่เกิดเหตุคือ บ้านบ้านเข้าอ่าว ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง และไม่ได้มีฮอตสปอตมาก จึงไม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตาม พื้นที่ข้างเคียงที่ไฟลามเข้าไปถึง คือ บ้านเมาะหลวงที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ได้เข้ามาช่วย และมีการตกลงร่วมกันว่า ชาวบ้านที่ผ่านการอบรมการดับไฟป่าของบ้านเมาะหลวงจะไปช่วยอบรมถ่ายทอดวิธีการดับไฟป่าให้แก่ชาวบ้านที่บ้านเข้าอ่าวเมียน พร้อมทั้งได้มอบไม้ตบ สำหรับตบไฟไว้ให้ใช้จำนวน 10 ไม้ด้วย

จากความโลภ ความเห็นแก่ตัว หรือกระทั่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น กรณีเผาหญ้าไล่ล่ากระต่ายเช่นนี้ เป็นอีกกรณีหนึ่งที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ จะเล็งไม่ได้ เพราะเรื่องเล็กๆ จะบานปลายไปสู่เรื่องใหญ่ที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าที่เหลือน้อยน้อยเต็มที่ได้